



Title :	นพล. ระบุดอกฟ้า/ระบุดอกสมอง ทำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ไทยธุรกิจ หน้า 9
Date :	ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นพล.ระบุดอกฟ้าต้องระดมสมอง ทำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมแสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ที่อาคารวราธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสูด อ.เมือง เชียงราย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีมติให้พัฒนา จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.หนองคาย จ.นครพนม และ จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปี 2559 ถัดจาก อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.อุบลราชธานี ชายแดนด้าน จ.ตราด ชายแดนด้าน จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ให้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี 2557-2558

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าในปัจจุบันยังไม่มีมติความชัดเจนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.เชียงราย จะมีลักษณะเป็นอย่างไรและจะดำเนินการกันอย่างไร กระนั้นในรอบหลายปีผ่านมาก็มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มาอย่างมากมายเพียงแต่เมื่อไม่มีการนำมาดำเนินการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเห็นว่าทุกฝ่าย ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการต่อระดมสมองหารือกันในเรื่องนี้โดยตนคาดว่าหากทุกฝ่ายระดมสมองกันแล้วจะทำให้ได้ข้อสรุปในแนวทางหรือมีโครงการสำหรับดำเนินการภายใน 6 เดือน โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้มีการ

ศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจชายแดน จ.เชียงราย ในหลายมิติพร้อมจะสนับสนุนด้านข้อมูล รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่าการทำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความเป็นไปในประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบันพบว่าชายแดนด้าน อ.แม่สาย ที่ติดกับประเทศเมียนมานั้นทางเมียนมาได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้เส้นทางจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้าม อ.แม่สาย ไปยังเมืองเชียงตุง-ตองยี เปิดกว้างและเมืองเหล่านี้จะกลายเป็นเมือง

เปิดอย่างรวดเร็ว ส่วนด้าน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ เชื่อมกับ สปป.ลาว ก็มีการพัฒนาภายในอย่างไม่หยุดยั้ง ขณะที่จีนตอนใต้ก็มุ่งจะขยายเศรษฐกิจลงสู่ทางใต้ ดังนั้นทั้ง 3 อำเภอดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมแต่ต้องคำนึงถึงการจำกัดเขตของแต่ละพื้นที่ และพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเขตดังกล่าวหมายถึงหลายมิติ ทั้งด้านความพร้อมระบบภายใน อัตราภาษี สิทธิพิเศษด้านการนำเข้าและส่งออก ฯลฯ จึงคาดหวังว่าจะมีการประชุมระดมสมองกันเร็วๆ นี้